

# Đồng Nai cuối tuần CƠ NỘI DUNG phong phú, thiết kế tinh tế

■ BỬU LONG (thực hiện)

Bạn đọc được thưởng thức sản phẩm báo chí hiện đại, có nội dung chuyên sâu, đáp ứng nhu cầu thông tin, giải pháp lẫn tính giải trí hấp dẫn - đó là những tin yêu và kỳ vọng từ người đọc đối với **Đồng Nai cuối tuần** nhân kỷ niệm 99 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21-6).



Nhà văn Isabelle Muller và Báo Đồng Nai cuối tuần.

## Nhà văn ISABELLE MULLER:

Tôi rất vinh dự khi cầm trên tay những tờ báo in Đồng Nai cuối tuần có nội dung phong phú, được thiết kế đẹp mắt, tinh tế. Cảm ơn quý báo đã giới thiệu về những cuốn sách của tôi, góp phần đưa sách của tôi tới gần hơn với bạn đọc trong nước.

Cảm ơn đội ngũ Ban biên tập Báo Đồng Nai, các biên tập viên, nhóm thực hiện Báo Đồng Nai cuối tuần vì rất nhiều năm qua các bạn đã và đang lan tỏa những điều đẹp đẽ tới cộng đồng. Tôi đặc biệt trân trọng việc quý báo tích cực giới thiệu nhiều cuốn sách hay, giá trị của nhiều tác giả cả trong và ngoài nước, qua đó góp phần lan tỏa văn hóa đọc tại Việt Nam.

Nhân Ngày báo chí cách mạng Việt Nam 21-6, tôi kính chúc Ban biên tập, phóng viên Báo Đồng Nai luôn mạnh khỏe, gặt hái nhiều thành công. Chúc các anh chị có nhiều năng lượng, sáng tạo để tiếp tục lan tỏa những điều tích cực, tử tế trong cộng đồng.



## ● Người dẫn chương trình VÕ HUỖNH TẤN TÀI

Báo in với tôi là tuổi thanh xuân thật đẹp. Cầm những trang báo còn vương mùi mực in mỗi sáng sớm, tôi đọc nhiều thông tin cần thiết và được vun bồi tình yêu dành cho nghề báo. Ngày nay, thông tin được cập nhật trên đa nền tảng công nghệ mạng, nhưng mỗi khi xem một bài viết trên báo in; mỗi lần dự án, công trình, tác phẩm của mình được giới thiệu, tôi vẫn đọc với sự trân trọng và bồi hồi.

Như kỳ Báo **Đồng Nai cuối tuần** giới thiệu ấn phẩm **Chạm Thức** của nhóm Gương mặt truyền hình thực hiện, các thành viên người dẫn chương trình đọc với niềm hạnh phúc với từng con chữ yêu thương được tác giả bài báo gửi trao, thấu hiểu nỗ lực từ họa sĩ trình bày của báo chăm chút cho layout trang báo hấp dẫn, sinh động.

Chúng tôi muốn gửi lời chúc sức khỏe, hạnh phúc đến các nhà báo. Chúc các anh chị luôn vững vàng với "bút sắc, lòng trong", xứng đáng với những tình cảm, niềm tin mà quý độc giả đã gửi trao.



## ● Diễn viên điện ảnh LÝ HỒNG ÂN

Ngày trước ở nhà, tôi thấy ông ngoại hay cầm trên tay tờ báo vào mỗi sáng, trong đó có tin, bài đậm nét về các gương mặt nghệ sĩ nổi tiếng trong và ngoài nước. Tôi nghĩ nếu mình được xuất hiện trên trang báo như vậy thì sẽ tự hào lắm. Lớn lên theo ngành nghệ thuật và làm diễn viên, tôi rất hạnh phúc khi lần đầu tiên xuất hiện trên báo giấy lại là trang Báo **Đồng Nai cuối tuần** số ra ngày 31-3-2024. Tôi thật sự xúc động không chỉ vì ước mơ thưở bé của mình thành hiện thực mà còn là dịp để chia sẻ với khán giả những gì mình đam mê, nỗ lực. Trang báo được thiết kế rất chín chu. Tôi nghĩ rằng những trang báo giấy ấn tượng này hoàn toàn có thể chinh phục thế hệ bạn đọc Gen Z đồng trang lứa với mình.

Xin được cảm ơn và tri ân sự quan tâm, yêu thương từ các phóng viên, nhà báo dành cho các nghệ sĩ trẻ như tôi. Sự động viên, khách quan từ các anh chị là niềm tự hào và giúp các nghệ sĩ thêm động lực phấn đấu để phục vụ công chúng ngày càng tốt hơn. Xin chúc quý anh chị luôn giữ "ngọn lửa nghề" cao quý để thực hiện những nội dung chất lượng, có giá trị đến với bạn đọc, nhất là thế hệ Gen Z vốn có nhu cầu tiếp cận thông tin rất nhiều trong thời đại công nghệ.



## ● Tác giả TRUNG NGHĨA (Cộng tác viên Đồng Nai cuối tuần)

Là một bạn đọc và cộng tác viên thường xuyên của Báo **Đồng Nai cuối tuần**, tôi rất vui và cảm thấy tự hào khi cơ quan ngôn luận hàng đầu của tỉnh nhà có những bước phát triển, cải tiến không ngừng trong những năm qua cũng như nắm bắt xu hướng đầy mạnh mẽ chuyển đổi số trong hoạt động làm báo hiện đại.

Vừa qua, Báo **Đồng Nai cuối tuần** tiếp tục có đợt cải tiến hình thức lẫn nội dung mới, trình làng bạn đọc 16 trang báo in tinh gọn, chất lọc, ghi được dấu ấn trong lòng bạn đọc thông qua nội dung có nhiều chuyên mục sinh động. Tôi nhận thấy tòa soạn rất chăm chút đến sự phân bổ các lĩnh vực được người đọc quan tâm. Hình thức trình bày trong đợt cải tiến năm 2024 này cho ra các trang báo hiện đại, bắt mắt, thoáng và dễ đọc, tạo nét riêng trong cấu trúc mặt trang với các hình ảnh theo xu thế thiết kế chuyển đổi linh hoạt. Nhiều bài trên báo giấy **Đồng Nai cuối tuần** được cập nhật rất nhanh trên **Đồng Nai online**, mang dấu ấn thời sự kịp thời và rộng mở lượng người đọc trên mạng hợp xu thế.